

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH HÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 279/UBND -TCKH
“V/v hướng dẫn thực hiện chế
độ chi trả dạy thừa giờ đối với
giáo viên Tiểu học”

Thanh Hà, ngày 22 tháng 7 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Tài chính Hải Dương;
- Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương.

UBND huyện Thanh Hà nhận được Báo cáo ngày 9 tháng 7 năm 2015 của Trường Tiểu học An Lương về việc thực hiện chi trả số tiền thừa 2 buổi/ngày năm học 2013-2014 và 2014-2015. Để có căn cứ trả lời đơn vị, UBND huyện Thanh Hà báo cáo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương như sau:

1. Từ năm học 2012-2013 trở về trước theo hướng dẫn của các Sở ngành, các trường khối Tiểu học trên địa bàn huyện thu tiền học 2 buổi/ngày với mức thu 2.000đ/1 học sinh/buổi. Căn cứ vào số giáo viên có mặt và số tiết thực tế dạy, các đơn vị tính ra số tiết thừa để làm căn cứ thu tiền buổi 2. Khi chi trả tính theo mức 1 buổi học bằng 2000đ chia 3 tiết nhân với số học sinh cụ thể từng lớp (nếu lớp có 30 học sinh thì mỗi buổi học 3 tiết giáo viên được 20.000đ). Thực tế số giáo viên có mặt của các đơn vị thừa so với định mức cho nên số thu không nhiều, thậm chí có trường còn không phải thu tiền buổi 2.

Đến năm học 2013-2014 cho đến nay, sau khi thực hiện Công văn số 1163/HD-LN ngày 28/8/2013 của Liên Sở Tài chính - Giáo dục về việc thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Các trường không được thu tiền học 2 buổi/ngày nữa.

2. Giao kinh phí: Khi giao dự toán ngân sách năm 2014, ngân sách đảm bảo mức 1,5 giáo viên/ lớp. Tuy nhiên tính theo mặt bằng chung số giáo viên có mặt chia cho đầu lớp thì đảm bảo bình quân các đơn vị là 1,64 giáo viên/lớp. Số giáo viên thừa theo định mức từ 1,5 đến 1,64 này cũng đã được ngân sách đảm bảo đủ. Tuy nhiên để đảm bảo giảng dạy cụ thể cho 1 lớp khối Tiểu học (có tính toán đến các tiết kiêm nhiệm) phải đảm bảo bình quân mức 1,76 giáo viên/1lớp. Do đó các trường có giáo viên dưới 1,76 giáo viên/lớp thì phải trả tiền thừa tiết và chi trả được theo mức 20.000đ/buổi (vận dụng như mức trả lúc còn thu tiền 2 buổi/ngày).

Năm 2015 ngoài phân giao dự toán theo mức ổn định quy định, tỉnh đã hỗ trợ thêm phần đảm bảo số tiết phải trừ của các chức danh đầu ngành trong

trường Tiểu học. Căn cứ mức hỗ trợ, UBND huyện đã phân bổ phần con người vẫn đảm bảo đủ theo số có mặt; số giáo viên thiếu theo nhu cầu dạy cả buổi 2 (ví dụ trường có mặt bình quân là 1,64 giáo viên/lớp, nhu cầu là 1,76 giáo viên/lớp, thì số chênh lệch này được hỗ trợ thêm mức $(1,76-1,64) = 0,12 \times 23 \text{ tiết/tuần} \times 35 \text{ tuần} \times 20.000\text{đ}$; trường nào số giáo viên vượt quá định mức 1,76 thì không được hỗ trợ nữa.

Căn cứ kinh phí được giao, các trường đã thực hiện chi trả số tiết thừa cho giáo viên với mức 20.000đ/ 1 tiết và được quy định cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên có 2 đơn vị là Trường Tiểu học An Lương và Trường Tiểu học Tân An có giáo viên không nhận và đề nghị chi trả theo Thông tư số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2013 về hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Từ các nội dung trên, UBND huyện Thanh Hà đề nghị Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương cho ý kiến một số nội dung sau:

1. Thực trạng giáo viên có mặt khối Tiểu học thuộc các trường trong huyện Thanh Hà đều đã vượt định mức (trên 1,5 giáo viên/01 lớp). Vì giáo viên thuộc các môn tự chọn cũng đều là biên chế hoặc hợp đồng do ngân sách đảm bảo nên các trường không thu tiền của các môn học tự chọn. Như vậy các tiết thừa các trường đều phải đảm bảo từ ngân sách theo mức hỗ trợ 20.000đ được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ (trường thừa ít giáo viên thì phải chi trả ít và ngược lại) có được không?

2. Theo Điều 3, Khoản 6 Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8 tháng 3 năm 2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập quy định: Chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở đơn vị hoặc bộ môn thiếu số lượng nhà giáo do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đơn vị hoặc bộ môn không thiếu số lượng nhà giáo thì chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản theo Luật bảo hiểm hoặc đi học tập, bồi dưỡng, tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra và tham gia những công việc khác do cấp có thẩm quyền phân công, điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay. Theo quy định này thì các đơn vị khối Tiểu học hiện nay biên chế được giao là 1,43 giáo viên/ 1 lớp và ngân sách đã đảm bảo đến 1,5 giáo viên/ 1 lớp thì nếu đơn vị nào giáo viên có mặt từ 1,5 trở lên thì không được thanh toán tiền lương dạy thêm. Và thực tế đối với một số đơn vị trên địa bàn giáo viên có mặt không thiếu nhưng khi có giáo viên nghỉ ốm, nghỉ thai sản hoặc đi công tác nhiều mà thiếu thì cũng chỉ trả được ở mức khoán như 30.000đ đến 40.000đ hoặc lấy số tiền lương của người ốm, nghỉ thai sản hoặc đi công tác chia bình quân cho số tiết phải dạy để chi cho những người dạy thay; bởi vì có sự chênh lệch rất lớn giữa tiền lương giữa những người nghỉ ốm, nghỉ đẻ (lương thấp) với tiền lương của những người dạy

thay, phần kinh phí này ngân sách cũng không đảm bảo đủ. Nếu thanh toán theo Thông tư 07 thì các đơn vị cũng không có nguồn để đảm bảo, đề nghị Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến chỉ đạo.

3. Sau khi Thông tư 07 ra đời có rất nhiều ý kiến khác nhau về đối tượng và phạm vi áp dụng, để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền lợi cho giáo viên, UBND huyện đề nghị các Sở ngành của tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm ổn định tình hình trên địa bàn.

UBND huyện Thanh Hà gửi kèm Công văn là báo cáo của Trường Tiểu học An Lương, kính mong các Sở ngành quan tâm, cho ý kiến chỉ đạo để huyện làm căn cứ thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT. *VT*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Lực